

## วันสายใย สายสัมพันธ์ แห่งความรัก



โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ปัจจุบันมีเด็กชายหญิงที่อยู่ในความดูแล 51 คน ซึ่งเด็กชายเมื่อเข้าสู่วัย 12 ปี ต้องโยกย้ายไปอยู่ที่โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร เนื่องจากที่นั่นจะเป็นศูนย์ที่ดูแลเยาวชนชายล้วน ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์จะมีครู พี่เลี้ยงคอยดูแล ทั้งเรื่องทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเกษตรการทำขนม การร้อยมาลัย การทอเสื่อ งานฝีมือต่างๆ และที่สำคัญการส่งเสริมให้น้องๆ



ได้เรียนหนังสือทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้องๆ แต่ละคน โดยมีครูและพี่เลี้ยงดูแล ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

หลากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็น การถูกปล่อยปละเลย การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกละเมิดทางเพศ การสู่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ฯลฯ ที่ทำให้พวกเขาเข้ามาสู่บ้านหลังนี้มีแต่ความอบอุ่น ความปลอดภัย

ท่ามกลางธรรมชาติที่ผ่อนคลาย และดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครู พี่เลี้ยงที่พร้อมโอบกอด และให้กำลังใจพวกเขาเสมอ สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนหลังจากที่น้องๆ ได้เข้ามาอยู่ในโครงการ ได้ระยะหนึ่ง คือ ดวงตาที่ฉายแววแห่งความสุข ความสะดวกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ความมีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้กฎระเบียบที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติร่วมกันอย่างสันติสุข

“วันสายใยแห่งความรัก” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้พบปะผู้ปกครอง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยวันนี้จะเป็นวันที่น้องๆ มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในโครงการฯ



และผู้ปกครองก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของน้องๆ ว่าสุขสบายได้อย่างไร โดยกิจกรรมนี้จะเน้นเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก เสริมความเข้าใจ ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ปกครองให้มากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจของครอบครัวก่อนที่น้องๆ จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งในอนาคต



ในวันนี้ครูและน้องๆ ตื่นเช้าตามปกติ แต่ที่พิเศษกว่าทุกวันคือ ทุกคนมาช่วยกันเตรียมอาหารเพื่อทำบุญใส่บาตร ทำจิตใจให้สงบ พอสายๆ ผู้ปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ นำโดยคุณครูประทีปเดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึงโครงการฯ ภาพแห่งความประทับใจเริ่มขึ้น น้องๆ กล่าวสวัสดิ์ทักทาย โผเข้ากอดพ่อ แม่ ผู้ปกครองทันทีที่เห็นหน้า การพูดคุยเริ่มขึ้น ต่อด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การได้รับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน ความสุขและความสนุกของเด็กและผู้ใหญ่เริ่มขึ้นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็ความสุขที่หาซื้อไม่ได้ ภาพแม่กอดลูก ลูกกอดแม่ หลานกอดตา ตากอดหลาน เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงสายใย สายสัมพันธ์แห่งความรัก ซึ่งอันที่จริงแล้วน้องๆ ควรได้รับสิ่งเหล่านี้ทุกวันจากครอบครัว หากครอบครัวมีความพร้อมพอที่จะรับน้องๆ กลับไปดูแล เพราะความสุขที่แท้จริงของเด็กคือความสุขที่ได้จาก พ่อ แม่ และคนในครอบครัว



นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดีให้กับน้องๆ โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องจำนวน 51 คนด้วย

จะอย่างไรก็ตาม สุดท้ายนี้เราหวังว่า กาลเวลา การดูแลเอาใจใส่ และการฟื้นฟูจิตใจที่ครูและพี่เลี้ยงของโครงการฯ ได้พยายามบ่มเพาะมอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ ระวังงอยู่ที่นี่จะทำให้พวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมที่มีความหลากหลาย และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงด้วยความดีงาม

